



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
16 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 16 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,462 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,639,062 ราย รักษาหายเพิ่ม 10,868 ราย รักษาหายสะสม 2,478,251 ราย ยังรักษาอยู่ 138,295 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย เสียชีวิตสะสม 22,516 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 415,771,937 (+1,894,298) ราย เสียชีวิต 5,855,253 (+9,916) ราย รักษาหาย 338,451,943 (+2,688,141) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เตือนยุโรปตะวันออกเร่งฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อเพิ่มสูง **สหรัฐฯ** สื่อมวลชนเผยแผนตรวจโควิด 19 ฟรีในสหรัฐฯ จำกัดการตรวจ 4 ครั้ง/ครัวเรือน ซึ่งไม่สมส่วนจำนวนคนผิวสี **แคนาดา** ผู้นำประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉุกเฉิน คุมมีอบประท้วงโควิด **ญี่ปุ่น** เผยผู้ป่วยโควิดรักษาที่บ้านเกิน 5 แสนราย **ออสเตรเลีย** พยาบาลประท้วงหยุดงาน จากปัญหาค่าแรงและขาดแคลน จนท. **ฟิลิปปินส์** ประเดิมฉีดวัคซีนโควิดให้เด็ก 5-11 ขวบ ด้วยวัคซีน Pf แคชชนิดเดียว **อินโดนีเซีย** ลดกักตัวนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนโตสกระตุ้นแล้วเหลือ 3 วัน **มาเลเซีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 2 หมื่นรายเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน **ลาว** เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด **มองโกเลีย** เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนแล้ว

ประเด็นสำคัญ

1. เตรียมปลดโควิด 19 ออกจาก UCEP

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, bbc, ch7, nationtv)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีการเตรียมปลดโรคโควิด 19 จากโรคฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP) จะทำให้ผู้ป่วยโควิด 19 ไม่สามารถเข้ารับการรักษาฟรีใน รพ.เอกชน ได้ ว่า ยืนยันไม่มีใครเสียหาย เป็นการสร้างเรื่องให้เกิดความกังวล โรคโควิด 19 จะไปเป็นโรคตามสิทธิการรักษา ยังรักษาได้ทุก รพ. ตามสิทธิ 30 บาท และหากเกิดสภาวะฉุกเฉินสามารถเข้า รพ. ได้ก็ได้ 72 ชั่วโมงแล้วค่อยส่งตัว แต่หากประสงค์ได้รับความสะดวกสบายให้เลือกใช้บริการที่ รพ.เอกชน ซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า การประกาศปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่น เป็นเรื่องของการเตรียมการที่จะปรับในอนาคต ไม่ใช่ปรับในทันที เพื่อให้ประชาชนได้คุ้นชินและไม่ให้ความสำคัญกับจำนวนผู้ติดเชื้อมากเกินไป ส่วนประเด็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือยูซีพี โควิด (UCEP) ซึ่งใช้เฉพาะกับ รพ.เอกชน เท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยมาก เพียงของ รพ.รัฐ ไม่สามารถรองรับการรักษาได้ทั้งหมด จำเป็นจะต้องรวมศักยภาพเตียงของทุกเครือข่าย รพ. รวมถึง รพ.เอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วย การประกาศยกเลิกจึงเป็นเรื่องของการไม่ให้เอกชนรับรักษาแล้วรัฐบาลชำระค่ารักษาพยาบาลตามหลักยูซีพี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ประชาชาติธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, sondhitalk)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. เผยหลักเกณฑ์ใหม่สิทธิรักษาผู้ป่วยโควิดฟรี ดังนี้ 1. เมื่อผลตรวจ ATK เป็นบวก ให้ติดต่อกองทุนสิทธิการรักษาของตนเองเพื่อขอเข้ารับ HI 2. ผู้ติดเชื้อจะได้รับการติดต่อกลับ หากสามารถทำ HI ได้ จะมีสถานพยาบาลใกล้บ้านเข้ามาดูแล 3.หากทำ HI ไม่ได้จะประสานเข้าสู่ศูนย์ CI 4. ระหว่าง HI มีอาการเปลี่ยนแปลง จะได้รับการส่งต่อเพื่อเข้าสู่สถานพยาบาลตามระบบ 5.กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก หากไม่ได้โทรเข้ารับระบบ อาจติดต่อสถานพยาบาลเครือข่ายตามสิทธิ 6. กรณีผลตรวจเป็นบวก แต่ไม่ต้องการเข้ารับการรักษาตามสิทธิการรักษาที่มี แต่ต้องการเข้า รพ.เอกชน ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง และ 7. กรณีติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการฉุกเฉินวิกฤติสามารถใช้สิทธิ UCEP เข้ารักษาได้ทุกที่ที่ใกล้บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sondhitalk

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า เห็นด้วยกับการที่ สปสช. เตรียมยกเลิกโรคโควิด 19 จาก UCEP เพราะรัฐแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น จึงควรปรับแนวทางการรับมือสายพันธุ์โอมิครอนเหมือนหลายๆ ประเทศ ให้คนไทยเรียนรู้อยู่ร่วมกับโควิด ไม่ใช่เน้นแต่ดูแลรักษาโรคนี้อย่างเดียว ต้องคำนึงถึงงบประมาณ และเศรษฐกิจของประเทศด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน

- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ เสนอว่า ประกาศเป็นโควิดเฉย ๆ ดีกว่า เพราะการเป็นโรคประจำถิ่นหมายความว่าโรคนั้นสามารถทราบลักษณะได้อย่างชัดเจนถึงฤดูกาลระบาด จำนวนการป่วย ความ

รุนแรง อัตราป่วยและเสียชีวิตเสียชีวิต แนะนำให้พิจารณาจาก 1. จำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในخالง 2. จำนวนผู้ที่มีอาการจะต้องเข้า รพ. รวมทั้งที่มีอาการหนักอยู่ในจำนวนคงที่ และมีแนวโน้มว่าลดลงโดยไม่เป็นภาระต่อระบบสาธารณสุข

2. การระบาดของโอไมครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, ch7, newtv, thaipbs, mcot, nationtv, thestandard, thebangkokinsight, TNN, springnews, INN) โทรทัศน์ 7, 9, TNN, NBT, ไทยรัฐTV

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมครอน ว่า พบการติดเชื้อโอไมครอนในประเทศ 96.4% ในการสุ่มตรวจสายพันธุ์พบเป็น BA1 81.5% และ BA2 18.5% พบทั้งคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งเป็นธรรมชาติของเชื้อไวรัสที่มีการพัฒนาตามปกติ จึงต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง และถอดรหัสพันธุกรรม โดยสัดส่วนของ BA2 ในต่างประเทศเริ่มขยับมากขึ้น ทั้งเดนมาร์ก สวีเดน อินเดีย ขอยืนยันว่าวัคซีนยังช่วยป้องกันได้

3. ผู้สูงอายุเสี่ยงเสียชีวิตสูง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, ch7, TNN, js100, mcot, sonthitalk) โทรทัศน์ 9

- นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ข้อมูลการติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ สะสมตั้งแต่ เม.ย. 64 - ก.พ. 65 พบถึง 237,759 คน ตัวเลขเฉพาะช่วง 1 ม.ค. - 14 ก.พ. ติดเชื้อสะสม 34,918 คน เสียชีวิต 569 คน เฉพาะเดือน ก.พ. พบเสียชีวิต 237 คน พบว่าการเสียชีวิตสูงขึ้นจากปีที่แล้ว 69% เป็น 76% สาเหตุมากกว่า 50% มาจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ดังนั้น ในวันมาฆบูชาที่ส่วนใหญ่จะมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมทางศาสนา ขอให้ศาสนสถานที่ยังจัดงานบุญ ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ส่วนประชาชนที่ร่วมงานต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอย่างถูกต้องตลอดเวลาเมื่อร่วมงาน

- นพ.นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผอ.สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิดแบ่ง 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มติดเตียง ดูแลตัวเองไม่ได้เมื่อติดเชื้อมีอาการ ต้องรักษาใน รพ. 2. กรณีที่เป็นกลุ่มช่วยเหลือตัวเองได้ ติดบ้าน อายุต่ำกว่า 75 ปี มีอาการเล็กน้อย สามารถดูแลในระบบ HI/CI แนะนำว่า การดูแลช่วง 10 วัน ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงอาการต่อเนื่อง หากพบมีไข้สูงกว่า 39 องศา หรือออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 94% หายใจเร็ว หอบเหนื่อย ให้รีบแจ้งสถานพยาบาลที่ดูแล

- นายเกรียงศักดิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า วันมาฆบูชา ได้กำหนดให้ศาสนสถานทุกแห่งเข้มงวดมาตรการให้ประชาชนประกอบศาสนกิจที่สำคัญ พร้อมขอความร่วมมืองดใช้ดอกไม้ ธูปเทียนเวียน ขอให้นำมาเอง ลดการสัมผัส แต่หากใช้ของที่วัดต้องมีการล้างมือ และทำความสะอาดทุกครั้ง

4. ปรับอัตราจ่ายชดเชยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยโพสต์, mcot, TNN)

- นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาโร เลขาธิการ สปสช. เผยว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธาน มีมติเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์ แนวทางอัตราจ่าย และกำหนดวันบังคับใช้การจ่ายชดเชยบริการโรคโควิด 19 ได้แก่ 1. บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มอาการสีเขียว 2. บริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันโควิด 19 ด้วย ATK Professional และ RT-PCR และ 3. อัตราจ่ายค่าห้อง สำหรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิดใน รพ. กำหนดวันบังคับใช้ 1 มี.ค. 2565 โดยจะดำเนินการพร้อมกับกองทุนประกันสุขภาพอื่น 4. การสนับสนุนชุดตรวจ ATK Self test สำหรับคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และ 5. อัตราจ่ายค่าพาหนะรับ - ส่งต่อ กรณีใช้รถโดยสารประเภทอื่น เช่น TAXI จะมีผลทันที

5. ป่วยโอไมครอนหายแล้วร่างกายไม่เหมือนเดิม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอไมครอน มีอาการเล็กน้อย แต่หายแล้วร่างกายไม่เหมือนเดิม โดยได้สอบถามผู้ป่วยรายหนึ่ง เป็นชายวัยฉกรรจ์ เดิมแข็งแรงดี เมื่อหายป่วยจากโอไมครอนราวหนึ่งเดือนยังรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียง่าย มีเสมหะบ่อย ไม่สามารถออกกำลังกายหนักได้หนักเท่าเดิม ส่วนอีกรายเป็นหญิงอายุมากกว่า 80 ปี เดิมแข็งแรงดี มีโรคความดันโลหิตสูงรักษาสม่ำเสมอป่วยแบบอาการไม่รุนแรง ออกจาก รพ. ราวครึ่งเดือน แต่ยังอ่อนเพลีย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และการรับรู้ของสมองลดลง ขณะที่อีกรายเป็นหญิงอายุ 30 ปี เดิมแข็งแรงดี ป่วยแบบอาการไม่รุนแรง รักษาตัวที่บ้าน หลังหายแล้วกว่าหนึ่งเดือน ยังคงไอมีเสมหะ และเพลียง่าย ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ดังนั้น ขอยืนยันวัคซีนทั้งเข็มพื้นฐานและเข็มกระตุ้นในทุกสูตร ยังจำเป็นอย่างยิ่ง

6. รัฐค้างจ่ายเงินสนับสนุนดูแลผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thebangkokinsight

- นายวิชาญ มินชัยนันท์ อธิบดีกรมฯ.สธ. เผย ได้รับการร้องเรียนจากคลินิกชุมชนอบอุ่น และคลินิกเอกชนร่วม 100 แห่ง ได้รับความเดือดร้อน เพราะรัฐบาลค้างจ่ายเงินสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งแต่กลางปี 2564 จนถึงปัจจุบัน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>7. นายกฯ สั่งสุ่มตรวจ ATK ปลอม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ INN</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกฯ กำชับให้หน่วยงานชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน อย่าประมาทและต้องป้องกันตัวเอง กำชับให้ สธ. รมรท. ในการฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม และเร่งฉีดเข็ม Booster รวมไปถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุ่มตรวจ ATK ให้มีมาตรฐาน ตรวจของปลอมดำเนินการจับกุม และช่วยเหลือเรื่องราคา ATK ให้เหมาะสม เพื่อลดภาระประชาชน</p> <p>8. ณะฉีดไฟเซอร์ 2 เข็มให้เด็ก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ กุมารแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเชื้อตายในเด็กจะไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์โอมิครอน จำเป็นที่เด็กต้องฉีดวัคซีน mRNA เพื่อป้องกันการติดเชื้อเท่านั้น โดยเฉพาะวัคซีนไฟเซอร์ ที่ช่วยป้องกันได้มากกว่าวัคซีนชนิดอื่น ตอนนี้รัฐบาลกลับเพิ่มตัวเลือกวัคซีนอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ปกครองเลือกฉีดให้กับเด็ก เป็นเรื่องที่น่ากังวล การฉีดวัคซีนให้เด็กไทยควรใช้ไฟเซอร์ 2 เข็ม ไม่ควรเพิ่มสูตรอื่นอีก</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, thaigov, isaranews, INN, thaipbs)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. อนุมัติโครงการในส่วนของจัดหาครุภัณฑ์มุ่งเน้นรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรง (ผู้ป่วยสีเหลือง สีแดง) ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเป็นหลัก จำนวน 17 โครงการ วงเงินรวม 5,731 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน หรือโครงการกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดยโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทั้ง 17 โครงการ เป็นของหน่วยงานภายใต้ สธ. 3 โครงการ ได้แก่ กองบริหารการสาธารณสุข กรมการแพทย์ และกรมอนามัย รวมวงเงิน 5,434.78 ล้านบาท และหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข 11 หน่วยงาน วงเงินรวม 296.52 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังอนุมัติโครงการบริหารจัดการนำส่งผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพื่อเป็นค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษระดับพื้นฐานของ สพด. จำนวน 5 เดือน กรอบวงเงิน 37.5 ล้านบาท</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>UN AIDS ชื่นชมไทยควบคุมการแพร่ระบาดของ HIV ได้ดี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, acnews, thaibublica, thaigov</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย ผอ.บริหารโครงการเอ็ดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) พร้อมคณะเข้าหารือแบบทวิภาคี สนับสนุนประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในการผลักดันเร่งรัดยุติปัญหาเอ็ดส์ของโลก และชื่นชมที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเอชไอวีได้ดี ถือเป็น 1 ใน 6 ประเทศ ที่มีความโดดเด่นด้านการลดการติดเชื้อและการเลือกปฏิบัติ มีความก้าวหน้าด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้การดูแล รักษา และป้องกันเอชไอวี</p>	-
<p>การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์สัญจร สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, acnews, ch7, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร เผยนโยบายขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์สัญจร 12 เขตสุขภาพ เพื่อนำประสบการณ์ดำเนินการในด้านการพัฒนากัญชาที่มากกว่า 3 ปี ถ่ายทอดให้สาธารณะได้รับทราบ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งด้านการใช้ การวิจัย การผลิต และต่อยอดธุรกิจ โดยเริ่มแห่งแรกที่เขตสุขภาพที่ 9 จ.สุรินทร์ ในวันที่ 4 มี.ค. 65 และจัดต่อเนื่องจนครบ 12 เขตสุขภาพ ในเดือน พ.ค. 65</p>	-
<p>แนะนำการเตรียมตัวท่องเที่ยวภูเขาหรือยอดดอย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, bluechipthai)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางท่องเที่ยวภูเขาหรือยอดดอยให้ปลอดภัยตามคำแนะนำ “พิชิตเขา เราปลอดภัย” เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ดังนี้ 1. เตรียม สภาพร่างกายให้แข็งแรง แต่งกายเหมาะสมรัดกุม 2. จองหรือลงทะเบียนสถานที่ท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3.เตรียมน้ำ อาหารที่ไม่สร้างขยะและยาประจำตัวให้พร้อม 4. สังเกตป้ายเตือน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด 5.ไม่เข้าพื้นที่จุดเสี่ยงอันตราย 6. หลีกเลี่ยงถ่ายรูปบริเวณริมหน้าผา 7. ควรมีเจ้าหน้าที่หรือไกด์นำทางไปด้วย 8. คำนึงถึงเวลา สภาพอากาศ เพื่อความปลอดภัย</p>	-
<p>สารเคมีปนเปื้อนโลหะหนักไหลลงคลองอีสานเขียว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, thaipbs, pptvhd36, ch7, thailandplus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนจากกรณีข่าวพบน้ำทิ้งปนเปื้อนโลหะหนักจากแหล่งล้างถังเคมีเถื่อนไหลลงคลองอีสานเขียวในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จากข้อมูลพบว่าสารเคมีดังกล่าวเป็นประเภทสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน สารไวไฟ ผลการตรวจของกรมควบคุมมลพิษพบการปนเปื้อนโลหะหนัก โดยเฉพาะสารแคดเมียมมีค่าเกินที่มาตรฐานกำหนด ไม่</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เหมาะที่จะนำไปใช้เพื่อการเลี้ยงสัตว์ หรือการบริโภค อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ขอให้เลี้ยงใช้น้ำและป้องกันตนเอง</p>	
<p>แนะนำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบอาหารป้องกันเชื้อรา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, mcot, Chiangmainews - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนผู้ประกอบการร้านอาหาร ใส่ใจถึงความสะอาด และความปลอดภัยของภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่นำมาจากไม้ หรือไม้ไผ่ หลังใช้งานต้องล้างให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้งสนิท เพื่อป้องกันเชื้อรา และสร้างความมั่นใจผู้บริโภค</p>	-
<p>สถานทูตฝรั่งเศสประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, bluechipthai - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกับผู้แทนสถานทูตฝรั่งเศส ประชุมหารือเพื่อประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและสาธารณสุข จัดประชุม High Level France- Thailand One Health Meeting ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้การสนับสนุนบุคลากรเพื่อศึกษาและต่อยอดการวิจัย ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 3 โครงการ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ</p>	-
<p>เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็ก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, amarintv, Chiangmai-mail, Pattayamail - นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้ปกครอง การให้เด็กดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นเรื่องที่อันตรายต่อสุขภาพของเด็ก ทำลายสมองและระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ส่งผลกระทบยาวต่อพัฒนาการทางสมอง จะทำให้เด็กสูญเสียความสามารถในการจดจำ ความคิดสร้างสรรค์ถูกทำลาย เด็กควรได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมตามวัย จะทำให้เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีส่งผลต่อการเจริญเติบโตพัฒนาการและสติปัญญา</p>	-
<p>อย. คว่ำรางวัล “การจัดซื้อจัดจ้าง” ระดับดีเด่น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เผย อย. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้าน “การจัดซื้อจัดจ้าง” ระดับดีเด่น จากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องจากได้ดำเนินการบริหารงบประมาณภายใต้แนวนโยบายที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงหลักของประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ่มค่า และประหยัด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ถือเป็น การสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	-
<p>วันมาฆบูชาตักบาตรด้วยข้าว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, thailandplus - นพ.อติ แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำเนื่องในวันมาฆบูชาเชิญชวนประชาชนตักบาตรพระสงฆ์ด้วยข้าว จัดเป็นสมุญไพรฤทธิเย็นมีสรรพคุณแก้โรคเหน็บชา แก้กษัยร้อน เป็นกระสายยาแก้ไข้ ควรเลือกข้าวที่สะอาดไม่มีสารปนเปื้อนของเปลือกและไม่มีกลิ่นเหม็นหืน เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพพระสงฆ์</p>	-
<p>ตรวจพบแคดเมียมเกินมาตรฐานในผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, newtv - อย. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์หอยแครงต้มแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีน โดยบริษัท นันท์สตีลตี้ ซีฟู๊ดส์ จำกัด ผลการตรวจวิเคราะห์พบสารแคดเมียมเกินมาตรฐานตามที่กำหนด (ต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์จัดเป็นอาหารไม่ปลอดภัยในการบริโภค และได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว</p>	-
<p>บุกทำลายโกดังสินค้าปลอมยี่ห้อดัง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น, ไทยรัฐ, คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, คมชัดลึก, แนวหน้า, newtv, Chiangmainews, js100, thailandplus) - อย. ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง บุกทำลายโกดังสินค้าปลอมยี่ห้อดังและสินค้าผิดกฎหมายจำนวนมากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตรวจยึดของกลาง 142 รายการ มูลค่ากว่า 30,000,000 บาท พบสินค้าจำพวกเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไม่ขึ้นทะเบียนลักลอบนำเข้ามาจากประเทศจีน จึงตรวจยึดของกลางนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	-